



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư: aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 246

ngày 19 tháng 3, 2000

Tờ báo hằng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Chung Vui

*Chung vui thuận cơ Trời, thanh chuyển
Thức giác tâm tu tự giải phiền
Cơ Đạo quân bình trong ổn định
Thực hành chơn pháp tự mình xuyên*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 17-01-00 đến 23-01-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phân câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Duyên nợ hình thành kết tại đâu?
- 2) Nghiệp lực là nợ của hành giả có phải không?
- 3) Ánh sáng từ bi tận độ bằng cách nào?
- 4) Tu mà không hiểu chính mình thì sẽ ra sao?
- 5) Giờ giấc qui định của Trời Đất căn cứ vào đâu?
- 6) Giồng máy tạo hóa chuyển hóa từ đâu?
- 7) Sự liên hệ dính lúu liên tục hay gián đoạn?

<p>Fountain Valley, 17-01-2000 4: 05 AM <i>Hỏi: Duyên nợ hình thành kết tại đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa duyên nợ hình thành kết tại tham</p> <p>Kệ: Trì trệ dây dưa khổ tự làm Duyên tình tan vỡ tự mình cam Luân hồi nhiều kiếp không sao dứt Nặng nợ trần gian phải tự làm</p>	<p>Fountain Valley, 18-01-2000 4: 30 AM <i>Hỏi: Nghiệp lực là nợ của hành giả có phải không?</i></p> <p>Đáp: Thừa nghiệp lực là nợ triền miên lôi cuốn rất khó gỡ</p> <p>Kệ: Tự giải tự phân chuyện tối cần Dấn thân tự gỡ tự phân lần Đời là tạm cảnh nay thông suốt Quán trọ trần gian nguyện góp phần</p>
<p>Fountain Valley, 19-01-2000 11: 00 AM <i>Hỏi: Ánh sáng từ bi tận độ bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Ánh sáng từ bi tận độ những tâm linh thật sự hướng tâm về cõi thanh tịnh mà hành triển</p> <p>Kệ: Quân bình cảm nhận trí phân minh Tự thức phiền ưu sửa chính mình Thâu phóng thực hành trong thức giác Bình tâm thanh tịnh tự mình minh</p>	<p>Fountain Valley, 20-01-2000 4: 25 AM <i>Hỏi: Tu mà không hiểu chính mình thì sẽ ra sao?</i></p> <p>Đáp: Thừa tu mà không hiểu chính mình thì sẽ hưởng ngoại và thị phi, không có cơ hội ăn năn sám hối</p> <p>Kệ: Duyên lành không đến trí không minh Tuệ giác không thông hại chính mình Khổ cực phần hồn không tiến hóa Dở hay không hiểu khó phân minh</p>
<p>Fountain Valley, 21-01-2000 <i>Hỏi: Giờ giấc qui định của Trời Đất căn cứ vào đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa giờ giấc qui định của Trời Đất căn cứ vào sự quang chiếu của vũ trụ quang</p> <p>Kệ: Qui luật sáng ban chuyển chiếu thành Điện năng trật tự chuyển phân hành Ngũ hành ứng dụng xoay chiều hướng Lập luận đổi thay tùy trước thanh</p>	<p>Fountain Valley, 22-01-2000 <i>Hỏi: Guồng máy tạo hóa chuyển hóa từ đâu?</i></p> <p>Đáp: Thừa guồng máy tạo hóa chuyển hóa từ không giới</p> <p>Kệ: Động hành khởi điểm từ chơn không Chuyển hóa thâm sâu chuyển ý tông Đời đạo phân hành trong thức giác Gieo trồng ý đẹp tự mình thông</p>
<p>Las Vegas, 23-01-2000 <i>Hỏi: Sự liên hệ dính líu liên tục hay gián đoạn?</i></p> <p>Đáp: Thừa sự liên hệ nào cũng dính líu liên tục, trong không mà có là vậy</p> <p>Kệ: Quang hành chuyển hóa khắp nơi nơi Ý thức chơn tu tưởng nhớ Trời Đại nạn không còn gieo động loạn Trí minh tâm sáng tự phân lời</p>	

Nạn Lụt Miền Trung

Bao năm mới có một lần

Vô cùng cảm động khó phân thiên lành

Từ nhà ngói cho đến nhà tranh

Đều là ngập lụt xóa ranh đất trời.

Hiện ra thảm cảnh nơi nơi

Gia đình tan rã khó thời dựng xây

Thiên cơ biến chuyển hằng ngày

Lụt lội biến đổi đổi thay thế tình

Đường đi nước ngập gập ghình

Chính mình phải khóc hành trình khó cam

Trí tâm loạn động miền mang

Ai người xấu tốt khai mang thử tâm

Câu xin Trời độ thì thâm

Qua cơn đại nạn tự tầm đường tu

Có tâm có mắt như mù

Biết đâu là bến trùng tu được nhờ.

Đâu dè biến động thiên cơ

Tiêu tan một phút thờ ơ một mình

Tình quê quảng đại chơn tình

Giúp người lâm nạn chính mình phát ban

Đây là nguyên lý đạo tràng

Phát tâm cứu độ khai màn đạo tâm

Mỗi ngày mỗi lún sâu lần

Ai ai cũng thấy cũng cần cứu yên.

Hoành hành nước cuốn các miền

Trời mưa lạnh lẽo vượt xuyên cơ hình

Đồng bào rúng động tổ tình

Giúp nhau qua nạn, tỏ tình quý thương

Đây là tranh cảnh tạo gương

Cùng chung xây dựng cùng đường tự tu

Làm người có mắt như mù

Làm sao tránh được, an du cõi trần?

Nguyện cùng cứu giúp góp phần

Tình người sống động tối cần dựng xây

Bàn thờ nước cuốn lây hoay

Ra nơi biển cả trôi ngày trôi đêm

Nhìn đời đen bạc khổ thêm

Đem lòng ngăn cản, ngày đêm khó hòa

Cần khôn Vũ Trụ chung nhà

Người người đau khổ khó hòa giúp nhau

Nhìn xem mưa gió đổi trao

Tình Trời loạn động khổ đau cực hình

Tình thương đạo đức âm thỉnh

Kêu la cầu cứu mong tình Trời ban

Lệ rơi nước mắt hai hàng

Thiệt thòi phải chịu khó an nỗi lòng

Tình người trong nước ngoài trong

Cùng than cùng thở cùng mong được nhờ.

Kỳ này kích động thiên cơ

Dạy người tu tiến bơ vơ một mình

Cần khôn vũ trụ hành trình

Thực hành đạo đức sửa mình tự tu

Chẳng còn lưu luyến tiền xu

Thực hành chánh pháp rõ ngu rõ khờ

Thương người lưu ý thiên cơ

Tu lo tránh nạn đến giờ phải tu

Phân ra sớm phải dự trừ

Tu tâm sửa tánh an du phần hồn

Tiếng vang đau khổ như cồn

Không tu khó đắc khó ôn lại bài

Tự mình thức giấc sửa sai

Qui nguyên giếng mối rõ đài thiên cơ

Rồi đây cũng phải đến giờ

Cùng chung hợp tác giấc mơ đạt thành

Chẳng còn lý luận cạnh tranh

Đi nhau tiến hóa các ngành khai thông

Đồng bào lớn nhỏ ước mong

Cùng chung đóng góp cùng phòng nạn tai

Cùng chung đóng góp hằng ngày

Tình người sẵn có đổi thay thế tình

Thực hành khai triển tâm linh

Về nơi thiên quốc chính mình tự tu

Tình Trời ban chiếu đắp bù

Tay không lại có phần hồn tự tu.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Tháng 01 năm 2000

THƯ TỪ LAI VẮNG

B T, ngày 02/04/1999

Kính bái ông Tám,

Con xin kính chúc ông Tám, bà Tám luôn luôn được dồi dào sức, tâm thân được an lạc.

Về phần con, gia đình đời sống cũng tạm ổn. Từ khi con nhận được thơ hồi âm của ông Tám dẫn dạy, con có cố gắng thực hành và đều hơn trước. Con nhờ ơn Trên chiếu độ, con được nghe băng cassette khóa học Hùng Vĩ Giao Liên và Qui Hội Tâm Linh thật phước đức, con nghe rất thấm thía từng lời giảng của ông Tám. Nhưng con mong có một bạn đạo nào hỏi thêm ông Tám về Soi Hồn đã tăng số lần, 2 - 3 lần trong ngày càng tốt, nhưng tăng về thời lên 30 - 40 phút có lợi hoặc có hại gì không?

Về PLTC hít nhẹ, càng nhẹ càng tốt, nhưng hít nhẹ đến tột cùng của nó thì sao? Có phải ngộp, tức chết bỏ hay như thế nào, ở trong nhẹ?

Về nhận thức của con như thiền định theo PLVV, một báu vật của thời đại Theo con nghĩ PLVV vật báu của nhân loại, hoặc của báo của chúng sanh, của cả càn khôn vũ trụ, chứ không thể coi là một vật tầm thường của một thời đại, hay của các nhà giàu có, các vị vua chúa có tiền thì mua được báu vật, còn PLVV thì vàng bạc không mua được.

PLVV không phải là một tôn giáo, nhưng hiện nay bia thờ ở một ông sư, lại đề Phật Giáo Vô Vi.

Con thấy đề như vậy, người chưa hiểu, họ coi PLVV cũng giống như Phật giáo VN, Phật giáo Cao Đài, Hòa Hảo, v.v.. Vì trình độ nhận thức của con còn hạn hẹp. Xin ông Tám minh giải cho con thực đúng và thực hành cho đúng, như ông Tám đã giảng dạy, cho có kết quả để người đi trước ảnh hưởng tốt cho người đi sau. Con xin đội ơn ông Tám. Con xin đánh lễ Đức Vĩ Kiên Phật ba lạy

Con,

T V S

Montréal, ngày 17 tháng 5 năm 1999

S con,

Ông Tám vui nhận được thơ con đề ngày 2 tháng 4 năm 1999, được biết con và gia đình vẫn khỏe và tiếp tục tu tiến, được nghe những kỳ giảng của ông Tâm như : Hùng Vĩ Giao Liên và Đại Hội Tâm Linh rất đầy đủ và kỹ thuật tu thiền do bạn đạo đặt nhiều câu hỏi hữu ích cho tâm lẫn thân, và con đã thực tâm tự thực hành tốt, càng ngày càng gia tăng giờ thiền, hít nhẹ đến tột cùng thì sẽ được mở và hết ngộp. Tâm thức càng ngày sẽ càng sáng suốt và dễ dãi với tất cả mọi người và vui trong thanh tịnh và sáng suốt. Càng hành lâu càng tốt, pháp lý Vô Vi là một pháp cho mọi pháp, tâm thân sẽ được an lạc tùy theo trình độ sẵn có, hợp thời tiến hóa bất cứ ở thời đại nào, cùng xây dựng được đấng chí thắng hoa thanh nhẹ. Khi thực hành thường xuyên, sẽ đạt pháp, toàn diện minh mẫn và vàng cũng không đổi.

Còn về việc ghi lại trên mộ của tổ sư là do người kế tiếp ghi lại, chớ kỳ thật chính Pháp Lý mới là một pháp thực hành cho mọi pháp, liên hệ cùng Trời Phật mà tu, càng khổ sẽ càng sớm thức tâm, biết được Vĩ Kiên Phật lại càng thực hiện đúng, theo chiều vĩ đại và kiên cố chịu được và nhin nhục tối đa và tận hưởng những gì của Đấng Toàn Năng đã ân ban, hiểu được nguyên lý của cuộc sống, rất vui trong thanh tịnh mà nhận sự thanh nhẹ ban chiếu của Ngài và cảm thức sự nâng niu của Ngài từ giây phút khắc.

Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương

LƯƠNG Sĩ Hằng.

THÔNG BÁO CỦA UBTC ĐH THANH TỈNH THÁNG 7 2000

V/V Thông Báo Giờ bay để đưa đón trong ĐH Thanh Tĩnh:

Kính xin quý bạn đạo nào đã mua vé máy bay rồi, xin liên lạc với BTC để thông báo giờ đến phi trường Prague:

Ngày đến (Arrival date) Giờ đến (Arrival time)

Hãng Hàng Không (Airline)

Số chuyến bay (Flight Number)

và ngày về và giờ về: (Departure date and time)

Lưu ý: Chúng tôi chỉ có thể đón bạn đạo kể từ ngày 14 tháng 7, và đưa về đến ngày thứ sáu 21 tháng 7 2000.

Liên lạc:

Xuân Mai: email mnguyenYapplecom, fax 530-589-1517, tel 530-589-6972

Địa chỉ : PO Box 5915, Oroville, CA 95966 - USA

V/v : đi từ Paris tới Prague:

Ngoài ra anh Alain Canitrot ở Pháp có hỏi thăm xe lửa từ Paris tới Prague như sau :

Thời gian đi xe lửa rất lâu từ 15 tiếng đến 18 tiếng tùy theo đổi ở đâu. Từ Paris chỉ có 1 chuyến xe lửa trực tiếp tới Prague đi từ sáng 9 giờ và đến Prague lúc 23 giờ 33 tối (nhiều khi còn trễ vì qua những quốc gia Đông Âu) nếu không có chuyến xe lửa có giường ngủ nhưng phải đổi bên Đức đi lúc 14 giờ 50 và đến Prague 8 giờ sáng

Giá tiền xe lửa là 2200FF cho chuyến ban ngày và 2400FF chuyến ban đêm trong khi đó máy bay giá khoảng 2300FF đi từ Paris thẳng Prague

Đây là giá bây giờ có thể thay đổi vì tháng 7 là mùa cao điểm.

Thành thật cảm ơn quý bạn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỘI AHVV HOA KỲ

THU:

Ngân Quỹ Sau Ngày Bàn Giao Hội AHVV Hoa Kỳ	: \$ 3,374.69
- Tháng 11/99: Bạn đạo đóng góp	: \$10,680.00
Tax refund	: \$549.84
- Tháng 12/99: Bạn đạo đóng góp	: \$1,330.00
- Tiền ứng trước cho công ty bóng đèn S.E trả lại Hội AHVV Hoa Kỳ	: \$10,000.00
- Tiền lời năm 1999 do công ty bóng đèn S.E thực hiện cho Hội AHVV Hoa Kỳ	: \$7,579.27
- Tháng 1/2000: Bạn đạo đóng góp	: \$230.00
TỔNG SỐ THU:	\$30,369.11

CHI:

- Tháng 11/99: Tiền bảo hiểm Thiên Viện Vĩ Kiên	: \$472.00
Tiền điện thoại, điện TVVK	: \$194.09
- Tháng 12/99: Tiền Thuế thổ trạch (property tax) TVVK	: \$469.55
Trả tiền thuế Hội AHVVHK năm 1998	: \$2,848.63
Tiền điện thoại, điện, gas,rác TVVK	: \$406.07
- Tháng 1/00: Tiền mua kệ để kính sách	: \$463.00
Tiền điện thoại, điện, gas,rác TVVK	: \$300.94
Hộp mặt Tân Niên cùng Đức Thầy	: \$1,610.75
- Tháng 2/00: Trả nợ b/d Thanh Hằng (Hội AHVVHK nợ từ tháng 4/96)	: \$5,215.00
Tiền điện thoại, điện, gas, rác TVVK	: \$417.13
TỔNG SỐ CHI :	\$12,397.16

(Ngân Quỹ tính đến ngày 01 tháng 03 năm 2000 còn lại : \$21,346.64

(Ngoài ra Hội AHVV HK còn nợ bạn đạo Ngô Mui leng (T/D Paris) \$ 5,000.00 (nợ từ năm 1994)

DANH SÁCH BAN ĐẠO ĐÓNG GÓP CHO HỘI AHVV HOA KỲ

Tháng 11/99:	Trần Thị thu Hương (San Diego, CA)	: \$80.00
	Nguyễn Corneille Tùng (Bordeaux, France)	: \$200.00
	Lâm Quang Hiếu (Faitfield, CA)	: \$100.00
	Joseph M. Đoàn (Riverdale, GA)	: \$50.00
	Hải H. Nguyễn (Albuquerque,NM)	: \$50.00
	Bạn Đạo Ân Danh (Fountain Valley, CA)	: \$10,000.00
	Hoàng Văn Hoa (Orange,CA)	: \$200.00
Tháng 12/99:	Dung Nguyễn (Norcross,GA)	: \$40.00
	Lâm Văn Mừng (Dallas,TX)	: \$50.00
	Nguyễn Văn Ngọc (San Diego,CA)	: \$40.00
	Hải Nguyễn (Albuquerque,NM)	: \$100.00
	C. Phan (Fargo, ND)	: \$100.00
	S.E Consulting Service Inc. (Fountain Valley,CA)	: \$1,000.00
Tháng 01/00:	Joseph M. Đoàn (Riverdale,GA)	: \$20.00
	Van Võ (Brownville,TX)	: \$100.00
	Ngọc Nguyễn (San Diego,CA)	: \$25.00
	Kia Lý Dickenson (Miami,FL)	: \$25.00
	Trần Minh (Desoto,TX)	: \$60.00
	TỔNG - CỘNG :	\$12,240.